

หน้านี้มีข้อมูลเบื้องต้นสำหรับธุรกิจที่กำลังต้องการเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก
ก่อนดำเนินการต่อ
ขอแนะนำให้อ่านข้อมูลด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมและกลับมาตรวจสอบ
ข้อมูลอัปเดตเป็นประจำ

เราตรวจสอบข้อสงสัยที่ส่งไปยัง SmallBusinessGrants@lisc.org
และจะลงประกาศคำตอบและอัปเดตเพื่อความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ที่มี
รขอรับเงินช่วยเหลือทุกคน

เกี่ยวกับ LISC

LISC

เป็นหนึ่งในกิจการเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่สนับสนุนโครงการและโปรแกรมต่าง ๆ
เพื่อฟื้นฟูชุมชนที่ด้อยโอกาสและนำโอกาสทางเศรษฐกิจมาสู่ผู้อยู่อาศัย
เราลงทุนในที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง โรงเรียนมีคุณภาพ ถนนที่ปลอดภัยกว่า
ธุรกิจที่กำลังเติบโตและโครงการที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับโอกาสทางการเงิน
เพื่อตอบโต้การระบาดครั้งใหญ่นี้
เรากำลังส่งมอบทรัพยากรและความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนชุมชน ธุรกิจและผู้คน
เรียนรู้เพิ่มเติม [เกี่ยวกับเรา](#)

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสมัครขอรับเงินช่วยเหลือ

การมีสิทธิ

ผู้สมัครสามารถสมัครขอรับเงินช่วยเหลือสำหรับหนึ่งธุรกิจเท่านั้นและต้องมีอายุ 18
ปีจึงจะสมัครได้ สำหรับเจ้าของธุรกิจที่มีธุรกิจหลายอย่าง
โปรดกรอกใบสมัครนี้โดยยึดตามธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของคุณ
ผู้รับเงินช่วยเหลือสามารถรับเงินช่วยเหลือได้เพียงหนึ่งรายการต่อหนึ่งหมายเลขผู้เสียภาษี

จะมีการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ธุรกิจที่มีคุณสมบัติ
และการมีสิทธิขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ธุรกิจของคนผิวสี ผู้หญิง
และทหารผ่านศึก และธุรกิจอื่น ๆ
ในพื้นที่ที่ในอดีตถูกมองข้ามและไม่ได้รับเงินทุนที่มีเงื่อนไขยืดหยุ่นและดอกเบี้ยที่สามารถจ่าย
คืนได้ง่าย จะได้รับการพิจารณาก่อน

ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือทุกรายจะต้องรับรองว่าพวกเขากำลังส่งเสริมผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของชุมชนและได้รับผลกระทบเชิงลบจากวิกฤตโควิด-19

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรไม่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรมเงินช่วยเหลือนี้
โปรดไปที่หน้าแหล่งข้อมูล โควิด-19: <https://www.lisc.org/covid-19/covid-resources/> สำหรับข้อมูลล่าสุดที่มีให้สำหรับองค์กรและบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร

ความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่กรอกผ่านขั้นตอนการสมัครนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครแต่ละคน
ใบสมัครที่ส่งไปยังพอร์ทัลยังคงเป็นความลับต่อสาธารณชนและผู้สมัครรายอื่น ๆ
ผู้สมัครจะไม่เอาผิดกับ LISC บริษัท ในเครือ สมาชิก หุ่นส่วน
และพนักงานสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือ ความเพียงพอ ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ
ที่ไหลในแบบฟอร์ม นโยบายความเป็นส่วนตัวของ LISC สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การขัดผลประโยชน์

กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้รับเหมาของ LISC, Verizon และ Sam's Club
และสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว (คู่สมรส ปู่ย่าตายาย ลูก หลาน หลาน
และคู่สมรสของลูก หลานและหลาน) ไม่มีสิทธิสมัครขอเงินช่วยเหลือ
นอกจากการตรวจสอบว่าไม่มีข้อขัดแย้งดังกล่าวกับ LISC ในแต่ละรอบ
ผู้สมัครจะต้องระบุในทำนองเดียวกันว่าไม่มีความขัดแย้งกับผู้บริจาคหรือผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
ในกลุ่มนั้น
รายชื่อผู้บริจาค/ผู้สนับสนุนที่เชื่อมโยงกับรอบนั้นจะถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้สมัครหรือ
ผู้เข้าร่วมสุดท้ายตอบ

การเปิดเผย

หากได้รับเงินช่วยเหลือ โปรดทราบว่าข้อมูลใบสมัคร ชื่อ ธุรกิจ คำกล่าวและข้อมูลอื่นๆ
ของธุรกิจ/ผู้สมัครที่กรอกระหว่างกระบวนการสมัครของเงินทุนอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบและสื่อทั้งหมด และธุรกิจ/ผู้สมัครอาจได้รับการติดต่อจาก
LISC และ/หรือผู้สนับสนุนโครงการเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้สมัครให้สิทธิการแก่ LISC
และผู้สนับสนุนโปรแกรมให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีการตอบแทนเพิ่มเติม

(ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายห้ามไว้) และไม่มีสิทธิใดๆ
ในการตรวจสอบและ/หรืออนุมัติเนื้อหาดังกล่าว จนกว่าจะได้รับแจ้ง
ผู้สมัครต้องตกลงไม่เปิดเผยสถานะใดๆ ในฐานะผู้เข้ารอบสุดท้ายแก่สาธารณะ
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย สื่อมวลชน หรือสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นทั้งหมด

การตรวจสอบ

LISC

อาจตรวจสอบและดำเนินกิจกรรมการประเมินที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากเงินช่วยเหลือพื้นฟูธุรกิจขนาดเล็ก
ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่จำเป็นเพื่อเข้าใจผลกระทบของเงินช่วยเหลือนี้

คำถามที่พบบ่อย

เงินช่วยเหลือมีจำนวนเท่าไร

เงินช่วยเหลือจะมีจำนวน \$5,000, \$7,500 และ \$10,000

ฉันเปลี่ยนข้อความอะไรในใบสมัครที่ส่งไปแล้วได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนข้อความในใบสมัครหลังส่งไปแล้ว
ขอแนะนำให้ผู้ตอบเขียนคำตอบไว้ในเอกสารสำรองก่อนกรอกและส่งแบบฟอร์มออนไลน์เนื่องจากคำตอบของคุณอาจไม่ถูกบันทึกถ้าคุณออกจากเว็บเพจก่อนกรอกใบสมัครเสร็จ
คุณยังอาจสูญเสียงานไปหากอินเทอร์เน็ตคุณถูกตัดการเชื่อมต่อหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์อื่น ๆ LISC

ไม่สามารถขอรับการเปลี่ยนแปลงในใบสมัครของคุณเมื่อส่งใบสมัครเข้ามาแล้ว
ดังนั้นโปรดทบทวนใบสมัครอย่างรอบคอบ

ผู้สมัครขอรับเงินช่วยเหลือได้รับการยืนยันว่าพวกเขาส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วหรือไม่

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับหน้าจอยืนยันที่ตามมาถ้ากรอกข้อมูลในทุกช่องถูกต้องและหลังจากกดปุ่ม "เสร็จสิ้น"

ถ้าฉันสมัครในรอบก่อนหน้า

ฉันต้องสมัครอีกครั้งหรือใบสมัครของฉันจะถูกยกมาในรอบนี้

ไม่ ใบสมัครจะไม่ถูกยกมาในรอบถัดๆไป

คุณต้องยื่นใบสมัครขอรับเงินช่วยเหลือใหม่แต่ละรอบถึงจะได้รับการพิจารณารับเงินช่วยเหลือในรอบนั้น แต่ละรอบมีลักษณะเฉพาะและข้อกำหนดของผู้มอบเงินช่วยเหลือแตกต่างกันไป

ในขณะที่กรอกใบสมัคร ฉันเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด “3.1

คุณกำลังสร้างระเบียบที่ซ้ำกัน เราขอแนะนำให้คุณใช้ระเบียบที่มีอยู่แทน”

ฉันควรทำอะไร

หากคุณสมัครขอรับเงินช่วยเหลือก่อนหน้านี้

คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ขณะที่พยายามส่งใบสมัครอีกครั้ง หากเป็นเช่นนั้น โปรดส่งใบสมัครที่มีชื่อนามสกุลและที่อยู่อีเมลเดียวกันกับที่คุณใช้กรอกก่อนหน้านี้

ถ้าฉันได้รับเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด LISC ในรอบก่อนหน้า

ฉันจะสมัครใหม่ในรอบถัดๆไปได้หรือไม่

ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือก่อนหน้านี้จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด LISC

ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหลายครั้งและไม่ควรสมัครใหม่แม้ว่าผู้สมัครดังกล่าวจะมีธุรกิจหลายอย่าง

พอร์ตผลการสมัครออนไลน์ของ LISC จะปิดรับใบสมัครเมื่อใด

เรารับใบสมัครเป็น “รอบๆ” ไป รอบหนึ่งเปิดเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วจึงปิด

วันที่สำหรับแต่ละรอบปรากฏบนเว็บไซต์ LISC

ขั้นตอนการสมัครเป็นอย่างไร

คุณสามารถ [ลงทะเบียนที่นี่เพื่อรับแจ้งการเปิดให้ทุนรอบต่างๆ](#)

ฉันจะได้รับการติดต่อหรือรู้ได้อย่างไรว่าฉันจะได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่

LISC จะใช้อีเมลเพื่อสื่อสารกับผู้สมัครทุกคน

อย่าลืมตรวจสอบอีเมลเป็นประจำรวมถึงโฟลเดอร์สแปมด้วย

ข้อมูลล่าสุดทางอีเมลสำหรับผู้สมัครทุกคนจะมาจาก **โปรแกรมเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาด**

ลึค (notifications@lisc.org)

ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับขั้นตอนต่อไปจากผู้เข้ารอบสุดท้ายของการให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก

ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับแจ้งทางอีเมลและจะต้องตอบกลับทันที การส่งคืนข้อความหรือเอกสารการแจ้งเตือนจากผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นไม่สามารถส่งได้อาจส่งผลให้ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือถูกตัดสิทธิ์ ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือถูกริบผลประโยชน์ในเงินช่วยเหลือ และมีการเลือกผู้รับเงินช่วยเหลือแทนจากผู้เข้ารอบสุดท้ายที่เหลืออยู่ทั้งหมด

“ ผู้เข้ารอบสุดท้าย ”

หมายความว่าอย่างไรและจะต้องมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมหรือไม่

หากธุรกิจของคุณได้รับเลือกให้เข้ารอบสุดท้าย คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล การถูกคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายไม่ได้รับประกันว่าคุณจะได้รับเงินช่วยเหลือ เมื่อคุณเข้ารอบสุดท้าย

คุณจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจสำหรับการสอบทาน ธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวแปรที่แหล่งเงินช่วยเหลือกำหนดมา

ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงการตรวจสอบประวัติที่ LISC

จะทำและการส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรวมข้อมูลการตรวจสอบ เช่น วันเกิด, SSN, TIN/ITIN, EIN, W-9 และข้อมูลการธนาคารที่เหมาะสมเพื่อรับเงินผ่าน ACH หากได้รับเงินช่วยเหลือ การตรวจสอบประวัติไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเครดิตหรือการตั้งคะแนนเครดิต

โปรดทราบว่าเราจะยอมรับใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนที่ถูกต้องผ่านลิงก์ที่โพสต์บน <http://www.lisc.org> เท่านั้นและ LISC จะไม่ขอสำเนาเอกสารส่วนตัว เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทางและ/หรือกรีนการ์ด

ใบสมัครขอรับเงินช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจของคุณและ LISC ขอแนะนำไม่ให้ผู้สมัครจ่ายเงินให้ผู้อื่นช่วยกรอกแบบฟอร์มนี้ การจ้างมืออาชีพให้กรอกแบบฟอร์มให้ไม่ได้เพิ่มโอกาสรับเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สมัคร หากคุณพบเห็นการหลอกลวงออนไลน์หรือมีคำถาม โปรดติดต่อเราที่

smallbusinessgrants@lisc.org

หากคุณได้รับเลือกเป็นผู้เข้ารอบสุดท้าย LISC จะส่งอีเมลถึงคุณภายในวันดังต่อไปนี้

- รอบที่ 1 – ภายในวันที่ 29 เมษายน
- รอบที่ 2 – ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม
- รอบที่ 3 – ภายในวันที่ 12 มิถุนายน
- รอบที่ 4 – ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม
- รอบที่ 5 – ภายในวันที่ 21 สิงหาคม
- รอบที่ 6 – ภายในวันที่ 18 กันยายน
- รอบที่ 7 – วันที่ 16 ตุลาคม

เงินช่วยเหลือมีเท่าไรบ้าง

เงินช่วยเหลือมีปริมาณ \$5,000 ถึง \$20,000 LISC

จะใช้เงินทุนเพื่อจัดหาเงินช่วยเหลือให้ธุรกิจที่เผชิญปัญหาทางการเงินเร่งด่วนเนื่องจากโควิด

-19

ฉันใช้เงินช่วยเหลือสำหรับอะไรได้บ้าง

- จ่ายค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค
- จ่ายเงินเดือน (ให้สำหรับผู้สมัครด้วย)
- ชำระหนี้คงค้างให้กับผู้ขาย
- ค่าดำเนินงานเร่งด่วนอื่น ๆ

ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งผู้บริหาร

กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ ท้องถิ่น (และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ)

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินช่วยเหลือ

ต้องมีการชำระเงินคืนหรือไม่

ไม่ คุณไม่ต้องชำระเงินช่วยเหลือคืน ใดๆก็ตาม

ภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรับและ/หรือการใช้เงินสดที่ได้รับเป็นความรับผิดชอบของผู้รับเงินช่วยเหลือ แต่เพียงผู้เดียว LISC จะรายงานเงินสดที่ได้รับต่อ IRS

ตามที่ LISC พิจารณาว่าจำเป็นตามกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้ LISC

ยังมีนโยบายเพิ่มเติมที่ระบุว่าผู้รับเงินช่วยเหลือจาก LISC

ทุกรายจะได้รับคำแนะนำให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของตนเองและ/หรือที่ปรึกษาทาง

กฎหมายเพื่อยืนยันผลกระทบด้านภาษีของเงินช่วยเหลือเป็นเงินสดดังกล่าว LISC

จะออกแบบฟอร์ม 1099 สำหรับเงินช่วยเหลือ \$600 ขึ้นไป

ผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ ท้องถิ่น

(และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คำสั่งผู้บริหาร

กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินช่วยเหลือ

**การรับเงินช่วยเหลือจะมีผลกระทบต่อเงินช่วยเหลืออื่น ๆ
จากรัฐบาลกลางหรือสิทธิในการประกันการว่างงานหรือไม่**

เงินช่วยเหลืออาจมีผลต่อการเรียกร้องประกันการว่างงานของคุณ

หากเงินช่วยเหลือถูกใช้เพื่อจ่ายเงินเดือน ในช่วงเวลาที่คุณได้รับสวัสดิการสำหรับการว่างงาน

จำนวนเงินช่วยเหลือการว่างงานมักจะถูกกำหนดโดยรายได้ล่าสุด

และมีโอกาสสูงที่คุณจะต้องรับรองเป็นรายสัปดาห์รายได้ใดๆ

ที่ได้รับในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็นค่าจ้าง

โปรดติดต่อสำนักงานการว่างงานของรัฐของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกร้องประกันการว่างงาน

การมอบเงินช่วยเหลือโดย LISC

จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของธุรกิจในการสมัครและรับเงินกู้ SBA PPP

หรือเงินช่วยเหลืออื่น ๆ จากรัฐบาลกลางที่มีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ CARES

อย่างไรก็ตามผู้ได้รับเงินช่วยเหลือควรทราบว่าไม่สามารถใช้เงินช่วยเหลือ LISC

และเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในธุรกิจรายการเดียวกัน ผู้รับเงินกู้ PPP

หรือเงินทุนอื่น ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติ CARES

ต้องพร้อมแสดงหลักฐานให้เห็นว่าไม่ได้ใช้แหล่งเงินทุนอื่นจ่ายค่าใช้จ่ายรายการเดียวกันกับเงิน

ที่ได้จากเงินกู้ PPP หรือเงินทุนภายใต้พระราชบัญญัติ CARES เมื่อ SBA

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐร้องขอ หรือในฐานะส่วนหนึ่งของใบสมัครขอยกหนี้ PPP

มีคำถามเพิ่มเติมใช่ไหม

โปรดส่งข้อซักถามไปยัง SmallBusinessGrants@lisc.org

เราจะลงประกาศคำตอบและข้อมูลล่าสุดบนหน้าแรกนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูลที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้สมัครทุกราย